



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปลูกกัญชาว่าต้องมีการวิจัยและสกัดหาตัวยาออกมา มีขั้นตอนจำนวนมาก ดังนั้นอย่าไปหวังว่าจะปลูกกันคนละ 6 ต้น</p> <p>-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า นโยบายกัญชาเสรีของพรรคผ่านการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศและรับฟังภาคประชาชน พบว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ เป็นรูปแบบเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด คือ กัญชาเพื่อการแพทย์ กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กัญชาเพื่อสันตนาการแบบยาสูบ ทำให้แคลิฟอร์เนียเก็บภาษีจากรูทิกเกี่ยวกับกัญชาได้เกือบ 1 แสนล้านบาท แต่ให้ประชาชนปลูกใช้ในครัวเรือนได้ 6 ต้นสำหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ต้องขออนุญาต ชำระภาษี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยแนวทางการใช้กฎหมายการควบคุมของแต่ละประเทศ จากข้อมูลทูตพาณิชย์ไทย ดังนี้ ประเทศต่างๆ ที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชา ได้แก่ 1.สหราชอาณาจักร ใช้เฉพาะทางการแพทย์ โดยแพทย์ระบบประสาทและกุมารเวช 2.สหรัฐอเมริกา ใช้เฉพาะทางการแพทย์ 33 มลรัฐ ในจำนวนนี้มี 10 มลรัฐอนุญาตให้ใช้แบบสันตนาการได้ และ 17 มลรัฐยังไม่แก้ไขกฎหมาย กฎหมายของประเทศถือว่ากัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 3.ฟินแลนด์ ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น 4.แคนาดา ใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2001 และใช้แบบสันตนาการได้เมื่อเดือน ต.ค. 2018 แต่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงกัญชา การซื้อขายที่ผิดกฎหมายมีโทษสูงสุดจำคุก 14 ปี 5.เยอรมนี ใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2017 การปลูก การซื้อขาย การเป็นเจ้าของกัญชาผิดกฎหมาย 6.เนเธอร์แลนด์ ใช้ทางการแพทย์ปี 2002</p> <p>สำหรับกระบวนการควบคุมกัญชา 1.สหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับอนุญาต อาทิ ส่วนประกอบของ Cannabis. Cannabis resin. Cannabinol or Cannabinol derivatives สำหรับใช้ทางการแพทย์ เป็นต้น 2.สหรัฐอเมริกา การควบคุมขึ้นกับ USDA, FDA, DEA 3.ฟินแลนด์ อนุญาตให้นำปลูกกัญชา มีหน่วยงานภายใต้ ก.สาธารณสุขควบคุมดูแล 4.แคนาดา อนุญาตให้ปลูกตั้งแต่ปี 1998 ภายใต้การควบคุมโดย Health Canada ปัจจุบันอนุญาตให้ซื้อขายครอบครอง แจกจ่ายได้ไม่เกิน 30 กรัมต่อคน และปลูกได้ไม่เกิน 4 ต้นต่อครอบครัว แต่ห้ามบุคคลทั่วไปจำหน่ายกัญชาที่ปลูกได้เอง การทำเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตจาก Health Canada 5.เยอรมนี มีหน่วยงานภายใต้ ก.สาธารณสุขดูแลควบคุม หน่วยงานของรัฐไม่ได้ปลูกเอง แต่ใช้วิธีเปิดช่องประมุข 6.เนเธอร์แลนด์ มีหน่วยงาน OMC Office of Medical Cannabis ภายใต้ ก.สาธารณสุขดูแลควบคุมการผลิต คุณภาพและกระจายให้เพียงพอ ปลูกในอาคารภายใต้แสงประดิษฐ์ ปราศจากยาฆ่าแมลง ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจึงส่งจำหน่ายได้</p> <p>ส่วนแนวทางการใช้กัญชารักษาโรค 1.สหราชอาณาจักร โรคลมชักอย่างรุนแรงในเด็ก กล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างรุนแรง จากโรคปลอกประสาทเสื่อม อาเจียนอย่างรุนแรงจากเคมีบำบัด เฉพาะรายกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ดีขึ้น 2. สหรัฐอเมริกา 3.ฟินแลนด์แพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยาเป็นผู้สั่งจ่าย 4.แคนาดา ใช้สาร CBD ลดปวด ลดคลื่นไส้อาเจียน ลดการอักเสบ ระวังชักเกร็ง คลายเครียด ระวังเซลล์มะเร็ง สร้างภูมิคุ้มกันในระบบประสาท ส่วนสาร THC ทำให้อายากอาหาร บรรเทาปวดกล้ามเนื้อ 5.เยอรมนี ขึ้นกับวิจรรณญาณของแพทย์แต่ละสาขา 6.เนเธอร์แลนด์ ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกใบสั่ง</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โมษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน กล่าวว่า ผลจากการประชุมคกก.อำนวยการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 34 ซึ่งมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธาน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ และการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและคราม รวมทั้งนวัตกรรมการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GAP และ Organic โดยเน้น 16 ตำรับยาสมุนไพร ประกอบด้วย 1.ยาน้ำมันสนันไพรภพ 2.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยาอัคริณิวาคณะ 3.ยาคุชไฮยาตน์ 4.ยาแก้ลมเนาวนริวโรโย 5.ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 6.ยาไฟอาวุธ 7.ยาแก่นอนไม่หลับ หรือยาแก้ใช้หมอมเหลือง 8.ยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง 9.ยาอัมฤตโอสถ 10.ยาโกลยาสาลี 11.ยาแก้ลมแก้เส้น 12.ยาแก้โรคจิต 13.ยาไฟสาลี 14.ยาริตสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 15.ยาทำลายพระสุเมรุ และ 16.ยาทัพยาคิคุณ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมกลุ่มที่ต้องขึ้นทะเบียน ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนประยูคต์ แพทย์พื้นบ้าน และหมอพื้นบ้าน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ นำเสนอข้อมูลนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และกิจกรรมการสาธิตองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก่อนการประชุม โดยนายกฯ ได้เยี่ยมชมโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สธ.รณรงค์ลดภัยสิ่งแวดล้อม -เสนอภาพข่าว สธ.จัดโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเน้นมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยจัดทำถังขยะ 4 ประเภท คือ 1.ขยะทั่วไป 2.ขยะเปียก 3.ขยะรีไซเคิล และ 4.ขยะอันตราย ทั้งทั้งกระทรวง เพื่อให้บุคลากรทำเป็นกิจวัตร และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ญาติ พี่น้อง และประชาชนทั่วไปได้ทราบ</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p>	<p>มาตรการห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ -เสนอข่าว นพ.จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อเสนอห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. ว่า อยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดว่าจะมีการประชุมวันที่ 15 มี.ค. 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่หากมีมติเห็นชอบจริงอาจไม่ทันการดำเนินการวันที่ 13 เม.ย. เพราะจะต้องออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการด้านกฎหมาย อาจบังคับใช้ได้ในวันที่ 13 เม.ย. 2563</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่างยุทธศาสตร์ควบคุมการตลาดนมผง -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่เพื่อให้มีความสมบูรณ์จึงให้คณะทำงานนำกลับไปปรับแก้โดยระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคกก.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพิจารณาเห็นชอบต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลให้ดวงตาระคายเคือง ระคายเคือง คันตา เด็กที่มีความผิดปกติของดวงตา เด็กอาจขยี้ตาบ่อย ตาแดงเป็นๆ หายๆ หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อตาอักเสบ และกระจกตาถูกทำลายในระยะยาว ซึ่งเกิดจากสัมผัสฝุ่นต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากพบเด็กแสบตา-เคืองตาจากฝุ่นละอองหรือฝุ่นควัน ควรใช้น้ำสะอาด หรือน้ำเกลือล้างแผล หรือน้ำตาเทียม ล้างดวงตา ให้เด็กกะพริบตาถี่ๆ เพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมาเร็วขึ้น การป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณฝุ่นควันหนาแน่น หากเด็กมีอาการตาแดงมาก ขี้ตาสีเขียวหรือเหลือง เจ็บหรือปวดตารุนแรง ตามัวลง เห็นภาพไม่ชัด-ซ้อน เห็นแสงกระจายเป็นรัศมีรอบๆ มีเลือดออกในตา ควรรีบพบจักษุแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์แอร์วิซล และองค์กรกรีนพีซ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยรายงานคุณภาพอากาศโลก ปี 2561 ว่า ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากเป็นอันดับ 23 ของโลก เฉลี่ย 26.4 มคก./ลบม. คุณภาพอากาศปานกลาง ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และมีปริมาณ PM2.5 มากเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน และกทม.เป็นเมืองหลวงที่มี PM 2.5 มากเป็นอันดับ 24 ของโลก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การเลือกวิลแชร์สำหรับผู้ป่วย -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รถนั่งคนพิการจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การพิจารณาประเภทรถเข็นนั่งที่เหมาะสมกับคนพิการต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่ผ่าน มาพบว่าคนพิการบางส่วนยังใช้รถเข็นคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อม หรือมีปัญหาในการใช้รถเข็น จึงขอแนะนำให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาใช้รถเข็นนั่งคนพิการที่เหมาะสม</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า คนพิการที่ได้รับรถเข็นควรได้รับเบาะรองนั่งที่เหมาะสมด้วยทุกราย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ปัญหาหลังคดหลังงอ นอกจากนี้ กระบวนการฝึกทักษะการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง ข่าวสด ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ก.สาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สสส. มูลนิธิโรคไตฯ อภ. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ จัดกิจกรรมวันไตโลกปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 ที่ลานเอเทรียม ชั้น 1 เซ็นทรัล เวิลด์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรศักดิ์ ครอบลาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ สธ. มีนโยบายการจัดการโรคไตเรื้อรัง นำสู่การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคไต และลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคสมอง จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 10 มี.ค.นี้ ที่ลานอเนกประสงค์หน้าองค์พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ อ.เมืองนครปฐม</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ มติชน</p>	<p>น้ำโสมโมเดล</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมกับ บ.ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนใน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 6 แห่ง ให้ได้รับรางวัล รพ.สต.ระดับเพชร และให้น้ำโสมโมเดลเป็นตัวอย่างการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม</p>
<p>มติชน</p>	<p>ต้นแบบลด เลิก แอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า อยู่คง สสอ.กุดชุม กล่าวว่ อ.กุดชุมได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต และมูลนิธิสถาบัน การพัฒนาการเรียนรู้ ให้พัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคาเรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็น 1 ใน 25 อำเภอต้นแบบของประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น The Best โดยใช้กลไก พชอ. แนวคิด 3 ขยาย คือ ขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายเวลาการลด ละ เลิก มากกว่า 3 เดือน และต่อเนื่องหลังออกพรรษา เพื่อลดปริมาณการดื่ม ของประชาชน ลดผลกระทบจากการดื่ม จัดให้มีการบำบัดสำหรับกลุ่มผู้ประสบปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม มีผู้เลิก 7 เดือน 53 ราย และผู้ที่ปฏิญาณตนเลิกตลอดชีวิต 15 ราย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>อบรมศักยภาพ อสม.และครู ช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย พิทักษ์อรุณพร รอง นพ.สสจ.ชัยนาท เผยว่า มีอสม.ทั้งหมด 9,600 คน มีการพัฒนาศักยภาพ เป็น อสม.นักรจัดการสุขภาพชุมชน และ อสม. 4.0 ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2561 จำนวน 3,259 คน เน้นการพัฒนา บทบาทในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการส่งต่อเท่าที่จำเป็น โดยปี 2562 มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพฯ 3,600 คน โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 และการพัฒนาศักยภาพวิทยากร ครู ช เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในชุมชนตนเอง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>อังกฤษจัดเชื้อเอชไอวีจากผู้ป่วยสำเร็จ</p> <p>-เสนอข่าว ทีมแพทย์อังกฤษประสบความสำเร็จในจัดเชื้อเอชไอวีออกจากร่างกายผู้ป่วย นับเป็นรายที่ 2 ของโลก โดยแพทย์ใช้วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากไขกระดูกซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ให้พันธุ์กรรมกลายพันธุ์จนมีภูมิต้านทานเชื้อเอชไอวี ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับยาต้านเชือนาน 19 เดือน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคหัดในฟิลิปปินส์</p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุขฟิลิปปินส์ แถลงว่า นับถึงวันที่ 2 มี.ค. มีผู้ติดโรคหัดอย่างน้อย 261 คน และมีผู้ป่วยสะสม 16,349 คน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่วิกฤตที่สุดยังคงเป็นกรุงมะนิลาซึ่งประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมเมื่อต้นเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีการณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนฟรี เป้าหมายหลักคือ เด็กเล็ก 1-4 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด แต่ประชาชนจำนวนมากยังคงปฏิเสธการฉีดวัคซีนหรือให้บุตรหลานเข้ารับ การฉีดวัคซีน</p>

